

ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๓๓๖๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางในการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้าใช้งานผ่านระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๓๓๘๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการศึกษาคู่มือและเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (SSO admin ของหน่วยงาน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่กำหนดให้เข้าใช้งานผ่านระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบบุคลากรในสังกัด หากพบว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย การโอนหรือย้ายหน่วยงาน การเกษียณอายุราชการ หรือการอื่นใดอันมีผลให้ผู้นั้นไม่สมควรได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้แจ้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (SSO admin ของหน่วยงาน) โดยเร็ว เพื่อระงับหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๒. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ดำเนินการตามข้อ ๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

กลุ่มงานสารสนเทศ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๖ - ๑๑๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายอนุกุล บุญทวี โทร. ๐๘๑ ๕๘๕ ๕๙๑๕